

✓ มติและเรื่องสั่งการจากการประชุมสภาสภาใหม่ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ เมื่อ ๓๐ เม.ย.๖๑ มีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ ทร. สมควรแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

๑. เรื่อง การเดินทางเยือนสหรัฐอเมริกาอย่างเป็นทางการ

ตามที่ รว.กท. และคณะได้เดินทางไปเยือนสหรัฐอเมริกาตามคำเชิญของ รว.กท. สหรัฐฯ ระหว่าง ๒๓ - ๒๗ เม.ย.๖๑ เพื่อกระชับความสัมพันธ์และความร่วมมือทางด้านความมั่นคงและด้านอื่น ๆ รวมทั้งเน้นย้ำความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ ระหว่าง ไทยกับสหรัฐฯ นั้น รว.กท. ได้สั่งการให้ นชต.กท. และเหล่าทัพ นำผลการหารือในประเด็นด้านความมั่นคงต่าง ๆ รวมทั้งความร่วมมือด้านการทหาร มาดำเนินการให้เกิดผลในทางปฏิบัติอย่างจริงจังและต่อเนื่อง

เรื่องดังกล่าวมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับ ทร. ได้แก่ การที่สหรัฐฯ แสดงเจตนาที่ยังคงให้ความสำคัญต่อไทย โดยจะนำมาซึ่งการตัดสินใจดำเนินกิจกรรมด้านความมั่นคงต่าง ๆ ของทั้ง ๒ ประเทศ และในอนาคตจะมีการประชุม รว.กท.อาเซียน กับ รว.กท. ประเทศคู่เจรจา ในวงรอบปี พ.ศ.๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ โดยประเทศไทย และสหรัฐฯ จะจับคู่ประชุมคณะทำงานผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงทางทะเล ร่วมกันอีกด้วย จึงเห็นควรให้ ชว.ทร. ยก.ทร. และ ศยร.ยศ.ทร. ติดตามสถานการณ์และกรอบความร่วมมือด้านความมั่นคงต่าง ๆ จากสหรัฐฯ อย่างต่อเนื่อง และเสนอแนะแนวทางการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องให้ ทร. ทราบ ตามช่วงเวลาที่เหมาะสม

✓ ๒. เรื่อง การดำเนินการตลาดประชารัฐ

ให้ นชต.กท. และเหล่าทัพ พิจารณาร่วมกับส่วนราชการอื่นที่เกี่ยวข้อง และภาคเอกชน เพื่อสนับสนุนการดำเนินการตลาดประชารัฐตามข้อสั่งการของ นรม. โดยพิจารณาใช้พื้นที่หน่วยตามความเหมาะสม และส่งเสริมการจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากชุมชน และการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่เป็นหลัก เพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนในการเพิ่มช่องทางการจำหน่าย รวมทั้งเป็นสวัสดิการแก่กำลังพลและครอบครัวตลอดจนเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากในแต่ละพื้นที่

๓. เรื่อง การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งของ คสช. ในการควบคุมการดำเนินกิจกรรมทางการเมืองของกลุ่มมวลชน

โดยให้ ทบ. ในฐานะฝ่ายเลขานุการ คสช. เร่งรัดการดำเนินการจัดทำคู่มือดังกล่าว ร่วมกับกระทรวงยุติธรรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ใช้อึดถือเป็นแนวทางการปฏิบัติโดยเร็วต่อไป ซึ่งกำหนดให้มีรายละเอียดและขั้นตอนการปฏิบัติตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ และกำหนดแนวทางการปฏิบัติที่เหมาะสมต่อประชาชน มุ่งเน้นการปฏิบัติเริ่มจากเบาไปหาหนัก การชี้แจงทำความเข้าใจ ซึ่งการปฏิบัติต้องเป็นไปตามกฎหมาย และไม่ขัดกับหลักสิทธิมนุษยชน

๔. เรื่อง การแก้ไขปัญหาลักลอบนำเข้าสินค้าเกษตรตามแนวชายแดน

ให้ ทน. นชต.กท. และ ผู้บัญชาการเหล่าทัพ ให้ความสำคัญในการสนับสนุนการดำเนินการดังกล่าว โดยเฉพาะกองกำลังป้องกันชายแดน ทั้งทางบกและทางน้ำ ประสานความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยงานด้านความมั่นคงที่เกี่ยวข้อง โดยเพิ่มความเข้มงวดในการระวังป้องกัน และสกัดกั้นอย่างจริงจัง

✓ ๕. เรื่อง กรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ของ กท.

ให้ นชต.กท. และเหล่าทัพ เตรียมการเรื่องการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เพื่อให้สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามเป้าหมายหรือมาตรการที่รัฐบาลกำหนด สำหรับการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๖๑ ให้ ทน. ส่วนราชการต่าง ๆ เร่งรัดก่อนนี้ผูกพัน ให้เป็นไปตามมาตรการที่รัฐบาลกำหนด โดยเฉพาะอย่างยิ่งรายจ่ายเงินทุนปีเดียว จะต้องก่อนนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จ ภายใน พ.ศ.๖๑ หากไม่สามารถดำเนินการได้ อาจต้องส่งคืนงบประมาณ จึงขอให้หน่วยดำเนินการให้เร็วเรียบร้อยไป

มติและเรื่องสั่งการจากการประชุมสภาสภาใหม่ดังกล่าวข้างต้น เห็นควรให้ หน่วยต่าง ๆ รับทราบและปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด